

# Bắc Ninh: Bao phủ BHYT đến 100% người cao tuổi

01:04 23/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND về việc Quy định chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo, người cao tuổi và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh.**



*Khám chữa bệnh cho người cao tuổi tại huyện Yên Phong (Bắc Ninh)*

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, trong đó quy định hỗ trợ 100% kinh phí tham gia Bảo hiểm Y tế đối với người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi.

Theo đó, chính sách hỗ trợ tham gia Bảo hiểm Y tế đối với người cao tuổi quy định hỗ trợ 100% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế hằng năm đối với người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo quy định của Luật Cư trú và chưa tham gia bảo hiểm y tế theo các đối tượng khác. Như vậy, số người cao tuổi được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế tại Bắc Ninh sẽ được mở rộng hơn đáng kể.

Ông Nguyễn Văn Cậy, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh

đây là chính sách nằm trong chủ trương nâng cao mức sống của người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Với việc thông qua chính sách này, Bắc Ninh trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước đạt bao phủ bảo hiểm y tế đến 100% người cao tuổi.

Trước đó, Bắc Ninh cũng đã thực hiện chính sách hỗ trợ 100% đóng bảo hiểm y tế với người từ 65 tuổi đến dưới 80 tuổi (theo Nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018). Năm 2022, số người cao tuổi được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế theo diện này là trên 39.000 người.

Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ hàng tháng và hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi hàng năm khoảng 35 tỷ đồng; trong đó, hỗ trợ hàng tháng 30,8 tỷ đồng; hỗ trợ bảo hiểm y tế 4,2 tỷ đồng.

Bắc Ninh là một trong những địa phương đã xây dựng được nhiều cơ chế hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo đó, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đang có nhiều chính sách hỗ trợ các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ngoài nhóm người cao tuổi, Bắc Ninh cũng đang hỗ trợ bảo hiểm y tế với hộ cận nghèo, hộ cận nghèo vừa thoát nghèo, người hiến bộ phận cơ thể, cựu quân nhân, công nhân thu gom rác, chức sắc tu hành...

Về bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân Bắc Ninh cũng được hỗ trợ thêm 30% mức đóng từ ngân sách của tỉnh.

Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng quy định hỗ trợ thêm hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của trung ương đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, gồm người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng, người nhiễm HIV/AIDS, người đơn thân nuôi con, nhằm đảm bảo tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước bằng với mức thu nhập chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 do Chính phủ quy định.

Theo đó, tổng mức hỗ trợ và trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng, người nhiễm HIV/AIDS khu vực nông thôn là 1,5 triệu đồng/người/tháng, khu vực thành thị là 2 triệu đồng/người/tháng.

Đối với người đơn thân nuôi con, ở khu vực nông thôn, tỉnh hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/tháng đối với người nuôi 1 con và hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng đối với người nuôi 2 con trở lên; ở khu vực thành thị, được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng đối với người nuôi 1 con và hỗ trợ 2,5 triệu đồng/người/tháng đối với người nuôi 2 con trở lên.

Hiện nay, các đối tượng được hưởng mức trợ cấp xã hội hàng tháng theo mức 440.000 đồng/tháng/đối với người đơn thân đang nuôi 1 con; 660.000 đồng/tháng đối với người cao tuổi cô đơn dưới 80 tuổi, người khuyết tật nặng, người bị người nhiễm HIV/AIDS; 880.000 đồng/tháng đối với người cao tuổi cô đơn trên 80 tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng, người bị người nhiễm HIV và 1,1 triệu đồng/tháng đối với trẻ em dưới 4 tuổi bị nhiễm HIV/AIDS.

**Gia Linh**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/bac-ninh-bao-phu-bhyt-den-100-nguoi-cao-tuoi>